

ที่ นร ๑๒๐๘/๒๐๕



สำนักงาน ก.พ.ร.
ถนนพิษณุโลก
กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐

๙ มีนาคม ๒๕๖๒

เรื่อง องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบองค์การมหาชน และค่าตอบแทนผันแปร
ของผู้อำนวยการองค์การมหาชน
เรียน ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา
อ้างถึง หนังสือสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ที่ สคพ ๘๐
ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

ตามหนังสือที่อ้างถึง สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) (สคพ.)
ได้ส่งข้อหารือมายังสำนักงาน ก.พ.ร. เกี่ยวกับองค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ
และการจ่ายค่าตอบแทนผันแปรของผู้อำนวยการองค์การมหาชน ความละเอียดครบถ้วนแล้ว นั้น

สำนักงาน ก.พ.ร. ขอเรียนดังนี้

๑. มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ กำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบ
ประกอบด้วยประธานกรรมการและกรรมการตรวจสอบจำนวนไม่น้อยกว่าสองคนที่มีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนด กรณีไม่มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความเข้าใจ หรือมีประสบการณ์
ด้านการบัญชีหรือการเงิน หรือไม่มีผู้ที่มีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้องกับบัญชีหรือการเงิน สคพ. สามารถ
จัดหาที่ปรึกษาจากภายนอกที่มีคุณสมบัติดังกล่าวร่วมเป็นกรรมการตรวจสอบด้วยหนึ่งคน คณะกรรมการ
ตรวจสอบของ สคพ. จึงประกอบด้วยประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนและที่ปรึกษา
จากภายนอกดังกล่าวเป็นกรรมการตรวจสอบอีกหนึ่งคนรวมเป็นสองคน ทั้งนี้ จำนวนกรรมการตรวจสอบ
ขึ้นอยู่กับขนาดและขอบเขตความรับผิดชอบขององค์การมหาชน

๒. มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๗ กำหนดให้ค่าตอบแทนผันแปรเป็นส่วนหนึ่ง
ของค่าตอบแทนรวมของผู้อำนวยการองค์การมหาชน กรณีไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี
เพื่อเป็นค่าตอบแทนผันแปรดังกล่าว สคพ. ย่อมสามารถเสนอคณะกรรมการ สคพ. พิจารณานำเงินทุนสะสม
ขององค์การมาจ่ายเป็นค่าตอบแทนผันแปรผู้อำนวยการฯ ภายหลังประเมินผลงานสิ้นปีในอัตราไม่เกินร้อยละ
๒๕ ของเงินเดือนประจำ และจะได้รับเต็มตามจำนวนเมื่อมีผลการประเมินองค์การมหาชนและผู้อำนวยการ
องค์การมหาชนในระดับ “คุณภาพ” ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ (กำหนดเป็น
คำแนะนำในแนวทางการควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน) ทั้งนี้ ต้องนำมาคำนวณ
รวมอยู่ในกรอบวงเงินรวมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑
ไม่เกินร้อยละ ๓๐ ของแผนการใช้จ่ายเงินประจำปีขององค์การมหาชน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสุนทรี สุภาสงวน)

รองเลขาธิการ ก.พ.ร.

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ.ร.

กองกิจการองค์การมหาชนและหน่วยงานของรัฐรูปแบบอื่น

โทร. ๐ ๒๓๕๖ ๙๙๙๙ ต่อ ๘๘๗๘ (นางสาวสุนทรีฯ)

โทรสาร ๐ ๒๓๕๖ ๙๙๑๐ www.opdc.go.th